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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  6  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ
ประชุมสภา สามัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565  กระผมนายสุวิทย  ทองชนะ  
ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และไดอานประกาศสภา
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก  เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจาํป 2566  ตอท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ กลาวทักทายสมาชิกสภา และคณะบริหาร ครับวันนี้สมาชิกหมูท่ี 4 คุณมาลี หลําหลง 
ประธานสภาฯ          ติดภารกิจ เขาประชุมชานะครับ  และมีเจาหนาท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม กับ 

ลูกจางตามภารกิจท่ีสอบกรณีพิเศษเปนขาราชการนะครับ ขอเชิญรายงานตัวตอ 
สภาครับ 
 

นายฐิตินันทปกรณ  เบ็ญกอเด็ม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกฯ และผูเขารวมประชุม 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   ทุกทาน  กระผมนายนายฐิตินันทปกรณ  เบ็ญกอเด็ม  นักทรัพยากรบุคคล 

ชํานาญการ มาดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2566 ยายมาจาก องคการ 
บริหารสวนตําบลนาเกลือ พ้ืนเพเปนคนพัทลุง มาแตงงานอยูท่ีตําบลบอน้ํารอน   
ประวัติการรับราชการ บรรจุครั้งแรกท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา  ยายมาดํารง 
ตําแหนงท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังวน  ยายมาดํารงตําแหนงท่ีองคการบริหาร 
สวนตําบลนาเกลือ 11 ป และมาท่ีนี่นะครับ จะมาดูแลเรื่องงานทรัพยากรบุคคล  
ขอบคุณครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอเชิญอีก 1 ทานนะครับ 
ประธานสภาฯ          
 

นางวิไลพร  พรหมชวย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกฯ และผูเขารวมประชุม 
นักวิชาการสาธารณสุข ทุกทาน  ดิฉันนางวิไลพร  พรหมชวย  พ้ืนเพเปนคนบางสักโดยกําเนิด หมูท่ี 6               

บานเขาพลู  มาทํางานท่ี อบต.บางสัก เปนลูกจางตามภารกิจในตําแหนง ผูชวย
นักวิชาการสาธารณสุข ซ่ึงทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดมีหนังสือการ
สอบคัดเลือกกรณีพิเศษชวงโควิด ทําใหไดมาบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการ ตําแหนง 
นักวิชาการสาธารณสุข  ก็ขอขอบคุณทานนายก คณะบริหาร ทานปลัดนะคะท่ีไดให
โอกาสในครั้งนี้  ขอสัญญาวาจะทําหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายใหดี ท่ีสุดเพ่ือรวม
ขับเคลื่อนตําบลบางสักตอไปคะ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ก็ยินดีตอนรับนอง ๆ ท้ังสองคนนะครับ 
ประธานสภาฯ          

 

มติท่ีประชุม           รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  สําหรับรายงานการประชมุ   
เลขานุการสภาฯ  สภาท่ีนํามารับรองในวันนี้เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2565     

เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2565 มีผูเขารวมประชุม 5 ทาน มีผูลาการประชุม 1 ทาน 
ผูเขารวมประชุมมีคณะบริหาร พนักงานสวนตําบล เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เริ่มประชุม
เวลา 13.30 น. รายงานการประชุมมีอยูดวยกัน 42 หนา  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
     - แจงการลาของสมาชิก นายพิเชษฐ อัตกลับ ส.อบต.ม.2 
     - รายงานตัวขาราชการยายมาดํารงตําแหนงนักวิชาการ 

     ตรวจสอบภายใน ราย นางกนกวรรณ คงศักดิ์  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
                        รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2565 
     ท่ีประชุมมติรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทูถาม  (ไมมี) 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว (ไมมี)  
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม 

         5.1 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตประปาหอถัง  
    บานนายถนุ เพชรฤทธิ์หมูท่ี 3 งบประมาณ 467,810 บาท  
    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 

         5.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการซอมแซมทอลอดเหลี่ยม  
       คสล. ถนนสายคลองไมแดง หมูท่ี 2 งบประมาณ 340,030 บาท 

    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
    5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบการเขาทําประโยชนเขตปา       
    สงวนแหงชาติ ในการกอสรางสายทาง สาย ตง.4008           
    แยกทางหลวงหมายเลข 4046- หาดปากเมง ตําบลบางสัก   
    ชวง กม.ท่ี  28 + 250 ถึง กม.ท่ี 30-150 
    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
    5.4 พิจารณาใหความเห็นชอบ การเขาทําประโยชนในเขตปา 
    ชายเลนเพ่ือปกเสาไฟฟา บริเวณหมูท่ี 3 บานควนตุงกู เนื้อท่ี  
    35.5 ตารางเมตร 
    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
    5.5 พิจารณาใหความเห็นชอบ  การเขาทําประโยชนในเขตปา 
    ชายเลนเพ่ือปกเสาขยายเขตไฟฟา บริเวณถนนสายสิ้นโตะ-บาน 
    นายแหมน  หมูท่ี 1 
    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
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    5.6 พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
    (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  
    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
    5.7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
    (พ.ศ.2561 – 2565)  ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
    ท่ีประชุมมีมติรบัทราบ   
    5.8 รายงานผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบายของนายก 
    องคการบริหารสวนตําบลบางสัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  ก็ตามท่ีทานสมาชิกนําเรื่องตางๆ เขาสภาเพ่ือให 

    ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ นะคะ ขอใหทางสมาชิกได 
    ตรวจสอบหากมีการแกไขก็สามารถนําเสนอแกไขตอท่ีประชุมไดคะ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับ สมาชิกทานใดจะแกไข พิมพคําผิด หรือ  
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมแกไขตรงไหนขอเชิญครับ ไมมีนะครับ ท่ีประชุมรับรองนะครับ 
  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม 
                             - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
                             - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
5.1 การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป 2566  และกําหนดสมัย
ประชุมสภาฯ สมัยแรกของป 2567 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  แกไข 
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ 
หลายสมัย  แลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด  แตตองไมเกิน 4 สมัย   
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  
ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  ขอ 21 การกําหนดจํานวน 
สมัยประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ ประจําป 
ของแตละสมัยในปนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป  และ 
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภา 
ทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของแตละป กระผม ก็อยากให 
ท่ีประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ ของป 2566 วาจะกําหนดก่ีสมัย ปหนึ่งจะ 
กําหนดก่ีสมัยก็ได ตองไมเกิน 4 สมัย แตละสมัยใหกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมไวดวย   
และก็กําหนดสมัยประชุมสมัยแรกของป 2567 ดวย  ขอเชิญท่ีประชุมไดเสนอ ครับ 
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นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ  บุญศิริ ส.อบต.ม.3  ขอกําหนด 3 สมัย 

สมัยท่ี 1    กําหนดไวแลวระหวางวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ  2566  ท่ีกําหนดไวแลว 
สมัยท่ี 2    ระหวางวันท่ี   1 – 15  สิงหาคม 2566  มีกําหนด 15 วัน 
สมัยท่ี 3    ระหวางวันท่ี   1 – 15  ธันวาคม 2566  มีกําหนด 15 วัน 
และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป  2567  ในระหวางวันท่ี  1 – 15 
กุมภาพันธ 2567  มีกําหนด 15 วัน 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอบคุณทานจรูญ ครับ ขอผูรับรอง 2 ทานดวยครับ 
ประธานสภาฯ  

 

นายประมวล  ทองนวล รับรอง 
ส.อบต.ม.6 
 

นางสาวมาลี  หลําหลง รับรอง 
ส.อบต.ม.4 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ตามท่ีทานจรูญไดเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป 2566 และ ป 2567
ประธานสภาฯ  สมัยแรก ก็กําหนดเปน3 สมัย 

สมัยท่ี 1    กําหนดไวแลวระหวางวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ  2566 ท่ีกําหนดไวแลว 
สมัยท่ี 2    ระหวางวันท่ี   1 – 15  สิงหาคม 2566  มีกําหนด 15 วัน 
สมัยท่ี 3    ระหวางวันท่ี   1 – 15  ธันวาคม 2566  มีกําหนด 15 วัน 
และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป  2567  ในระหวางวันท่ี  1 – 15 
กุมภาพันธ 2567  มีกําหนด 15 วัน 

   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญนะครับ ไมมีนะครับ  ถาไมมีทาน 
ใดเสนอเปนอยางอ่ืน ก็ถือวาท่ีประชุมเห็นควรตามท่ีเสนอนะครับ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ การกําหนดการประชุมสภา สมัยสามัญประจําป 2566 ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก และสมัยแรกของป 2567  ดังนี้ 
ป 2566  กําหนด 3 สมัย 
สมัยท่ี 1    กําหนดไวแลวระหวางวันท่ี  1 – 15  กุมภาพันธ  2566 ท่ีกําหนดไวแลว 
สมัยท่ี 2    ระหวางวันท่ี   1 – 15  สิงหาคม 2566  มีกําหนด 15 วัน 
สมัยท่ี 3    ระหวางวันท่ี   1 – 15  ธันวาคม 2566  มีกําหนด 15 วัน 
และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป  2567  ในระหวางวันท่ี  1 – 15 
กุมภาพันธ 2567  มีกําหนด 15 วัน 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.2 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาลชุมชน 
ประธานสภาฯ  ตลาดใหม  หมูท่ี 2  งบประมาณ 260,600 บาท 
   ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจมิ รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี        
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5.2 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาลชุมชน ตลาดใหม  
หมูท่ี 2  งบประมาณ 260,600 บาท  ครับสืบเนื่องมาจากบอบาดาลลูกเกาน้ําแหง
สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนหลายครัวเรือน เพ่ือเปนการแกไขปญหาความ
เดือดรอน ขุดเจาะบอลูกใหม ใชหอถังเกา ซ่ึงตอนนี้ความเดือดรอนมี 2 – 3    
หมูบานแลว 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตนําเรียนเพ่ิมเติมจากทานรองประทีปคะ ขอใหทุกทาน 

ดูรายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 ตามท่ีไดสงมอบใหกับทานสมาชิกไปแลวนะคะ 
1. งานซอมแซมทอเดิม 

- ทอเหล็ก GS ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร 
- ทอเหล็ก GS ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร 
- ของอเหล็ก GS ขนาด Ø 2 นิ้ว  
- ยูเนี่ยนเหล็ก GS ขนาด Ø 2 นิ้ว  
- นิปเปลเหล็ก GS ขนาด Ø 2 นิ้ว  
- ของอเหล็ก GS ขนาด Ø 3 นิ้ว  
- ผาเทปพันเกลียว 
- ทอ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว  
- ยูเนี่ยน พีวีซี Ø 2 นิ้ว  
- ขอตอตรง พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว  
- กาวประสานทอขนาด 1,000 กรัม 

2. งานไฟฟา 
- ทอรอยสายไฟฟา พีวีซี ขนาด Ø ½ นิ้ว 
- ขอตอตรง พีวีซี ขนาด Ø ½  นิ้ว 
- ของอ 90 องศา พีวีซี ขนาด ½ นิ้ว 
- ขอตอสามทาง พีวีซี ขนาด ½ นิ้ว 
- ทอออน พีวีซี ขนาด ½ นิ้ว 
- สายไฟฟา VCT ขนาด 3 x 1.5 มม. 
- คาแรงดําเนินการวางทอสายไฟ 

3. งานฐานปากบอ 
- คอนกรีต 1 : 2 : 4  รูปลูกบาศก 320 กก/ตร.ซม 
- เหล็ก RB Ø 9 มม. 
- ลวดผูกเหล็ก 
- งานแบบไม 

4. อ่ืน ๆ  
- คาแรงดําเนินการวางทอ ขนาด Ø 2” + คาขุด + คาถมคืน 
- เสาคอนกรีตแนวทอขนาด 2” ยาว 1.50 เมตร 
รวมคาวัสดุ + คาแรง  =  25,907.12  บาท 
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สวนท่ี 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด    
1. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน้ําพรอมอุปกรณ 

- เครื่องสูบน้ําบาดาลแบบ Subemrsible ขนาด Ø 1 – ½ นิ้ว ขนาด      
1.5 แรงมา 15 ใบพัด 220V 

- ทอ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 – ½ นิ้ว 
- ตอตรงเกลียวนอก พีวีซี ขนาด Ø 1 – ½ นิ้ว 
- ตอตรงเกลียวใน พีวีซี ขนาด Ø 1 – ½ นิ้ว 
- เชือกใยยักษ ขนาด 6 มิล 
- ฝาครอบบอ 
- สายไฟฟา VCT ขนาด 3 x 1.5 มม. 

2. งานขุดเจาะบอบาดาล ขนาด Ø 6” คาเฉลี่ยความลึกตั้งแต 30 – 120 ม. 
ปริมาณน้ําไมนอยกวา 5. ลบ.ม. ตอ ชม. 

3. คาทดสอบปริมาณน้ําและผลการวิเคราะหน้ํา 
รายละเอียดก็ตามเอกสารท่ีส งมอบให กับทานไปแลวนะคะ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 8 เงิน
สะสมขอ 89 องคการปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูใน
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับการดานบริการชุมชนและ
สังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
กิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด (2) ไดสง
เงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว (3) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ตรวจสอบแลวมียอดเงินสะสมเพียงพอ สามารถจายได จึงนําเสนอสภาฯ พิจารณา
อนุมัติตอไป 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ ขอใหตรวจสอบดูรายละเอียดนะครับ  
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาล 

ชุมชน ตลาดใหม  หมูท่ี 2  งบประมาณ 260,600 บาท  สมาชิกทานใดอนุมัติ
โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ จายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาล ชุมชน ตลาดใหม หมูท่ี 2   
งบประมาณ 260,600 บาท   

 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.3 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาลเขาตีนแรด      
ประธานสภาฯ  หมูท่ี 3  งบประมาณ 227,100 บาท 

ขอเชิญคณะบริหารครับ 
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นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สนิธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี  

5.3 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาลเขาตีนแรด   
 หมูท่ี 3  งบประมาณ 227,100 บาท  สบืเนื่องมาจากบอบาดาลน้ําแหงจําเปนตอง 

หาท่ีขุดเจาะใหม ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการทางธรณีฟสิกสแลว รายละเอียดก็ตาม 
เอกสารท่ีไดสงมอบใหกับสมาชิกไปแลวนะครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปครับ  ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบดูรายละเอียดนะครับ  
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาล 

เขาตีนแรด  หมูท่ี 3  งบประมาณ 227,100 บาท  สมาชกิทานใดเห็นอนุมัติโปรด
ยกมือครบั 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  จายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบอบาดาลเขาตีนแรด  หมูท่ี 3   
งบประมาณ 227,100 บาท       

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญนะครับ  สมาชิกทานใดจะเสนอขอเชิญนะครับ ขอเชิญคุณมาลี ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาวมาลี หลําหลง เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.4 ดิฉันนางสาวมาลี  หลําหลง ส.อบต.ม.4  

1. มีเรื่องน้ําสายควนกลาง น้ําแหง ใหเขาไปแกไขปญหาดูกอน หากไมไดแลว พ้ืนท่ี
ขุดเจาะใหมซ่ึงมีผูอุทิศใหใชพ้ืนท่ี บานเลขท่ี 5/1 บานนางสมนึก คลายแกลว ขอให
ชวยแกไขปญหานี้ใหดวยคะ 
2. เรื่องถนนท่ีบุกเบิกใหมสายควนกลาง – พรุยาว  เปนหลุมลึก อยากใหถมหลุมบอ
ใหเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหชาวบาน 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณ คุณมาลี นะครับ ขอเชิญทานจรูญ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3 กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3 มีเรื่องท่ีจะเสนอในท่ีประชุม ขอใหเปนวาระ

เรงดวน  
1. เรื่องการทําสะพานทาเทียบเรือของชาวประมง ไดทําการประชาคมเรื่องทาเทียบ
เรือไปแลวเม่ือวันศุกรท่ีผานมามีการประชุมกันแลว อยากใหดําเนินการใหแลวเสร็จ  
2. ประปาสายเขาตีนแรด น้ําไมพอใช เม่ือใชพรอมกัน บริเวณทาเทียบเรือเปนตน
ทางเม่ือทาเทียบเรือใชน้ําปริมาณมากน้ําก็ไมถึงปลายทาง  ขางสหกรณบานนาย
สมบูรณ ทองแยม น้ําไมพอเขาเสนอมาวา ใหเจาหนาท่ีเขาไปประชุมเพ่ือใหคนท่ีดูแล
น้ําในบริเวณดังกลาวบริหารการจัดการเปด ปด วาลวน้ํา ใหสลับกันใช ซ่ึงชาวบาน
ยอมใหสลับกันใชได แตใหเจาหนาท่ีลงไปทําการตกลงแบงชวงเวลากัน 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณ ทานจรูญครับ ขอเชิญทานนรินทรครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5 กระผมนายนรินทร เองฉวน ส.อบต.ม.5  
 1. เรื่องถนนนะครับ ฝากทานประธานสภาไปยังบริหารนะครับ เรื่องถนนตอนนี้ตั้งแต            

หมูท่ี 1 -6 ตอนนี้หลุมบอมีเปนจํานวนมากแลว อยากใหถมแลวกรีดบดอัด เพราะตอนนี้
ก็เปนฤดูแลงแลวขอใหชวยดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนดวยครับ 

 2. ประปาภูเขา เขาสะพานทุงคาย ปญหาเกิดจากรถไปชนสะพานทําใหเสาค้ัมทอ
ขาดขอตอมันหลุมอยูทําใหน้ําซึมออกตลอดเวลาขอใหเขาไปดูแลแกไขปญหาตรงนี้
ดวยครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณ ทานนรินทรครับ ขอเชิญทานประมวล ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประมวล ทองนวล เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6 กระผมนายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.6  มีเรื่องจะหารือในท่ีประชุม 
 1. เรื่องประเพณีลอยกระทง อยากเสนอใหมีการจัดท่ีสะพานบางสัก ชาวบานใน

พ้ืนท่ีเสนอมา กระผมเองก็เห็นวาเหมาะสมเพราปท่ีผานมา มีชาวบานในพ้ืนท่ีมาใช 
600 -700 คน แตลงไปลอยกระทางไดจริงแค 300 คน หากจัดเปนงานประจําป
นาจะดี 

 2. อยากจะเสนอขอเพ่ิมเวลากูชีพกูภัย 1669 
 3. สิ่งแวดลอม อยากเสนอใหมีการปลูกปาบริเวณขางคลอง เพ่ือเปนการอนุรักษ

ฟนฟูธรรมชาติ 
 4. อยากเสนอใหทําปายบอกทาง เขาพลู–บางสัก เปนภาษาไทย– และภาษาอังกฤษ 
 ชวงนี้มีนักทองเท่ียวเยอะ ขอบคุณครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณ ทานประมวล ครับ ขอเชิญบริหารครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายโชติ  มลยงค เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายโชติ  มลยงค นายก อบต.บางสัก ครับสําหรับเรื่องถนนท่ีเปนหลุมบอ กําลัง 

ดําเนินการนะครับ ทําเรื่องขอรถอยูกําลังดําเนินการเพราะหากถมแลวก็ตองมีรถ
เกรดบดอัดดวยนะครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานรองประทีปครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามท่ีทานนายกไดเรียนไปนะครับ   

วันนี้ไดใหผูรับจางเขามาเซ็นสัญญา เม่ือถมแลว ก็จะไดดําเนินการกรีดและบดอัด
ตอไป  
- นางสาวมาลี หลําหลง ส.อบต.ม.4  น้ําขางบานจะเปย เจาหนาท่ีลงสํารวจแลว 
ความลึกอยูท่ี 60 เมตร หัวซัมเมิรต ลงไปไดแค 40 เมตร ไดประสานกับทานนายก
แลววาจะเขาไปดู หากดําเนินการแกไขไมไดก็ตองหาพ้ืนท่ีใหม ตามท่ีคุณมาล ี        
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ไดนําเสนอมา ตองนําเขาแผนตอไปครับ  เรื่องถนนไปออกทางพรุยาว ตอนนี้ยังไม
เปนทางสาธารณะนะครับ  ตองใหชาวบานทําหนังสืออุทิศใหกอน จะไดเขาไปพูดคุย 
- นายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3 การทําประชาคมทาเทียบเรือควนตุงกู  เม่ือวันศุกรท่ี
ผานมาหนวยงานของกรมเจาทา และโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัด ไดมีการ
ถกเถียงแสดความคิดเห็นกันพอสมควร ใหไดขอเสนอมาวาใหลดงบประมาณลง 
ขยายและปรับปรุงพอประมาณหากมากเกินไปกลัวจะมีผลกระทบกับชาวบานใน
พ้ืนท่ี  และหากจะใหทําประชาคมใหมจะเสนอตอจังหวัดตอไป สําหรับเรื่องประปาท่ี
ขอสลับเวลาในการใชน้ํา เดี๋ยวจะไดดําเนินตอไป ประปาสายเขาตีนแรดไปบานนาย
สมบูรณ  เม่ือทําประปาสายบานนายถนุ เพ็ชรฤทธิ์  นาจะแบงเบาภาระประปาของ
ลูกบานนายสมบูรณได 
- นายนรินทร  เองฉวน ส.อบต.ม.5 สําหรับเรื่องหลุมบอ ผูรับเหมาเขามาเซ็นสัญญา
แลว หากผูรับเหมาเขามาดําเนินการวันไหนจะไดแจงใหทราบอีกครั้งครับ 
- นายประมวล  ทองนวล ส.อบต.ม.5 
     -  เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ขางสะพานบางสักตามท่ีไดพูดคุยรับฟง
ความคิดเห็นของชาวบานอยากใหมีการจัดกิจกรรม 2 -3 วัน ขอรับเรื่องไวพิจารณา
ตอไป 
    -  การรณรงคปลูกจิตสํานึกปลูกปาบริเวณลําคลอง กระผมเห็นดวยครับ อยากให
มีความชุมชื้นจะไดเปนสถานท่ีพักผอนหรือสถานท่ีทองเท่ียวตอไปครับ 
   -  ปายบอกทาง กระผมจะประสานไปยัง อบจ.ใหครับ 

     

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีปครับ  ขอเชิญทานจรูญครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3  กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3 อยากจะเสนอเพ่ิมเติมประการจัดประเพณีลอย 

กระทง กระผมขอเสนอวานาจะจัดท่ีทาเทียบเรือควนตุงกู หากสถานท่ีเปนท่ีทาเทียบ
เรือจะมีพ้ืนท่ีมากกวา สถานท่ีก็ม่ันคงกวา อาจจะตองใชงบประมาณเพ่ิม กระผมขอ
เสนอหาแนวทางหารือกันตอไปครับ 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญครับ ขอเชิญทานพิเชษฐครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2  กระผมนายพิเชษฐ  อัตกลับ ส.อบต.ม.2 ขอบคุณคณะบริหารครับ ท่ีไดประสานไป 

ยัง อบจ. ถนนสายเขาพลู-สายใน  ขอสนับสนุนงบประมาณ 7 ลานกวาบาท เพ่ือทํา
ถนนเสนนี้ กระผมขอขอบคุณแทนชาวบานจริง ๆ ครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานพิเชษฐ ครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ   
 



- 10 – 
 

- ของหมูท่ี 6 เรื่องขอเพ่ิมเวลารถกูชีพกูภัย 1669 ท่ีขอใหเพ่ิมเวลา 
ชวงกลางคืนดวย งบประมาณท่ีตั้งไว 4 แสนกวาบาท มีเจาหนาท่ีท้ังหมด   
7 คน  ในแตละวันตองมีเจาหนาท่ีมาทํางาน 4 คน คนละ 300 บาท 
ตั้งแตเวลา 08.00 – 17.00 น. เปนเวลา 8 ชั่วโมง ในการปฏิบัติงาน
ผลัดเวรกันแตละคนทํางานไมเกิน 20 วัน/เดือน การรับสงผูปวยฉุกเฉิน เรา
ไปสงไดคาเท่ียว เท่ียวละ 350/คน  เฉลี่ยแลวเราไดเดือนละ 3,000 กวา
บาท บางเดือนก็ไมถึง 3,000 บาท ท้ังนี้ท้ังนั้นก็รวมประชาชนในพ้ืนท่ีนา
เกลือและมดตะนอยแลว ในขณะท่ีคาจางพนักงานคนละ 300 บาท/วัน วัน
ละ 4 คน เฉลี่ยวันละ 1,200 บาท เดือนละ 36,000 บาท หากจะเพ่ิม
ชวงเวลาตองดูเฉลี่ยแลวมีผูปวยเดือนละก่ีรายได เฉพาะเวลากลางคืน ถาจะ
ดําเนินการตองตั้งงบประมาณเพ่ิม ขอใหชวยกันวิเคราะหดูนะคะ  เพราะ 
 

โรงพยาบาลกันตังเองก็มีบริการรถฉุกเฉินบริการท้ังคืนอยูแลว ขอนําเสนอ
เปนขอมูลนะคะ 

- สําหรับเรื่องทาเทียบเรือควนตุงกูท่ีไปประชุมกันเม่ือวันพฤหัสบดีท่ีผานมา 
สําหรับรายงานการประชุมเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนไดจัดทํา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รอใหผูเก่ียวของไดตรวจสอบแลว  
และจะไดสงรายงานดังกลาวใหสํานักงานเจาทาภูมิภาคไปสํารวจออกแบบ
ตอไป  

- กองคลังมีประกาศนําเรียน เรื่องภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางทางกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน ขยายระยะเวลาการเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
ปกติจะดําเนินการจัดเก็บภาษีภายใน เดือนเมษายน 2566 แตขยาย
ออกไปอีก 2 เดือน ภายในเดือนมิถุนายน 2566 กรณีท่ีมีการประเมินภาษี
แลวปรากฏวามียอดเงินจํานวนมาก สามารถผอนชําระได 3 งวด งวดท่ี 1 
ภายในเดือนมิถุนายน 2566 งวดท่ี 2 ภายในเดือนกรกฏาคม 2566 งวด
ท่ี 3 ภายในเดือนสิงหาคม 2566 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ ขอเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภา  สมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมี ขอขอบคุณคณะบริหาร สมาชิก และ 

ผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเสียสละเวลาเขารวมประชุมนะครับ กระผมขอปดการ
ประชุมครับ 

 

ปดประชุมเวลา  15.00 น. 
 

ลงชื่อ                                ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
 
 
 
 



- 11 – 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 
 

          ลงชื่อ     จรูญ  บุญศิริ            ประธานกรรมการ 

                                                      (นายจรูญ  บุญศิริ) 
 
 

   ลงชื่อ     นรินทร์  เอ้งฉ้วน            กรรมการ                  ลงชื่อ       มาลี หลาํหลง         กรรมการ 

            (นายนรินทร  เองฉวน)                                      (นางสาวมาลี  หลําหลง) 
 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือวันท่ี      
 
 

    ลงชื่อ   สุวิทย    ทองชนะ                 ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายสุวิทย  ทองชนะ) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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